

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

Những quân nhân đổ bộ của Hoa Kỳ tuy nhiên mà cho các hoạt động bí mật, đã tiếp tục hiện ra trong bóng tối của Việt Nam.



Trong câu chuyện này, có vài người đã đứng lên nói sự thật, trong đó có hai cấp chỉ huy trong quân đội Hoa Kỳ. Họ cho rằng, chính phủ Hoa Kỳ có một sự ràng buộc không tâm, trở lại không còn thiện, quy định cho họ và công xét họ sẽ di trú nhanh chóng cho những người còn ở Việt Nam. Tuy nhiên những công việc họ không thành công, chính quyền Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng triệu đô la để tìm kiếm những quân nhân Hoa Kỳ bỏ một tích hợp bỏ tù binh trong trận chiến tranh Đông Dông, những công việc tìm kiếm ai. Trong khi đó, chính quyền chỉ ra rất ít trong việc đem về những bí mật kích quân Việt Nam vẫn còn sống sót qua những sự may mắn nguy hiểm.

Theo Tourison, một viên chức trong ngành tình báo ở Quốc Phòng, chính quyền Hoa Kỳ quá xa họ phải chịu trách nhiệm cho những hoạt động bí mật trong cuộc chiến. “Kể họ chỉ xâm nhập miền bắc đã thật bại và cấp lãnh đạo cũng đã tin là không đem lại kết quả”. Ông ta nói tiếp “Cuối cùng, đó là đi xuống ngu xuẩn, phí phạm nhân mạng, và tin tình báo không có giá trị. Đi xuống đó có thể tiếp tục trả giá cho việc đánh giá thấp đội phòng thủ. Một người coi thường để quân mà chúng ta đã phạm phải nhiều lần trong suốt cuộc chiến tại Việt Nam”.

Trong tháng đó, Bộ Việt báo tiếp cáo xác định phóng thủy lôi trên công hai chiến hạm Hoa Kỳ trong vịnh Bắc Bộ. Những người cho rằng, đó là một cái cớ để Hoa Kỳ gia tăng mức độ tham chiến tại Việt Nam. Tổng Thống Johnson, nói rằng chuyện xảy ra trong vịnh Bắc Bộ là hành động gây hấn, ra lệnh thả bom miền bắc trở lại. Đó là bước đầu tiên trong việc đưa quân đội

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

Hoa Kỳ qua Việt Nam. Tuy nhiên, theo tài liệu trong sách *Hỏi Quân Hoa Kỳ*, các bí mật kích hoạt quân miền nam trong kế hoạch 34A đã đánh phá các mục tiêu theo bản biên niên biên tập nhiệm vụ tháng trước. Những trận đột kích này, miền bắc cho rằng có sự phối hợp với các chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ.

Mục tiêu Vũ Đức Giảng, cũng như nhiệm vụ bí mật kích quân khác được nhận trên cơ sở của chính phủ, sau khi đã được chuyển tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên những công việc, dành quyền lợi của quân nhân, ưu tiên cho những người còn kẹt trong trại tị nạn thì bỏ đi. Việc của xét, xem họ có xứng đáng hàng trăm ngàn của quân nhân VNCH trong các trại tù công sự, rất đáng được tháo lùa. Bộ Chỉ huy Binh Hoa Kỳ thường đòi hỏi người của quân nhân có mặt thì gian phẫn vì trong quân đội Hoa Kỳ, mọi được hưởng quyền lợi.

Một toán Bí mật Kích thu của Sĩ Bộ, Nha Kế Thuật BTTM/QLVNCH với trang phục miền Bắc, tị căn cứ huấn luyện trước khi ra Bắc hoạt động.

Qua những đả o lùa được bí mật của Quốc Hội, như vậy một số của quân nhân Phi Luật Tân (Philippine) phục vụ trong những đả o quyên chức huy của người Hoa Kỳ trong trận thất chiến thất bại, được hưởng một số quyên lợi gia hạn. Trận hợp tác của quyên lợi và y tế, sự c khê được dành cho người Ba Lan, Tiệp Khắc đã chiến đấu bên cạnh quân đội Đả o Minh trong hai trận thất chiến, nếu họ đã được Hoa Kỳ trên mặt đất.

Trên chuyến xe lùa từ trại tù về nhà, Đinh Hùng Nhi được nhìn thấy quê hương mình sau 18 năm tù đả y. Anh ta không thể nào quên được những hình ảnh đó. Khung cảnh nát, nhà của bị trúng bom, và những hố bom rải rác khắp nơi. Tình trạng nghèo nàn, quá tải ở vùng Vinh làm cho anh ta không buồn ra khỏi toa xe lùa để cố gắng gần gũi. Đó là năm 1982, đã bảy năm sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Khung cảnh nát điều tàn vẫn còn đó, thì trại Vinh là nơi ăn bom nhiệm vụ của Hải và Không Quân Hoa Kỳ.

Chuyến xe lùa tiếp tục đưa anh ta đi qua vùng phi quân sự mà trước đây chia đôi hai miền bắc, như hai quốc gia thù địch. Vào đêm Huế, năm 1968, tất Nguyễn Đán năm Mậu Thân, VC đã biến thành phố kính với những đả o dài, lãng tởm thành bãi chiến trường máu. Những căn nhà cũ, cũ kỹ vẫn nằm dài trên con đường, và anh nhìn thấy những đả o bé lại Miền đã trường thành, đang bán trái cây, bánh kẹo trên đường phố. Anh tự hỏi, ai là người nuôi nấng, dạy dỗ những đả o trẻ kém may mắn đó! Những người cha, sinh thành ra chúng, những quân nhân Hoa Kỳ đã trở về quê hương của họ lâu. Hình ảnh những đả o bé này kéo dài cho đến thành phố HCM mà anh chỉ biết tên cũ là Saigon.

Đoạn cuộc hành trình dài 700 dặm thúc khi anh đến trại của căn nhà thân yêu, năm xưa của mình. Anh cũng không ngờ, mình đến trại về nhà, như trong giấc mơ. Căn nhà như yên bình ở Vũng Tàu, một thành phố nghèo mát, tím biếc. Lúc đó đã mờ i giấc đêm. Hơn hai mươi năm trước, anh đã thấy rời căn nhà này, vì tuổi trẻ, tính bốc b, nghe theo lời mời của về Hoa Kỳ nói rằng anh sẽ trở thành một người hùng. Bây giờ anh đã trở về, tuổi thanh niên không còn nữa, sức khỏe đã suy yếu qua những năm tháng tù đày nơi miền bắc. Không một ai chào đón như một người anh hùng trở về... không một ai mong chờ anh.

Hai người công an “hàng” anh từ trại tù trở về đến nhà, đến cửa ra vào, họ nhìn người nói chuyện trong nhà nghe anh đã đến của tha về. Anh nghe tiếng người trong nhà nói về ra, còn nhìn. Người trong nhà thấy không chịu mua của, ông em (chợ cô em gái, khi anh vẫn còn bắt tù ngoài bắc) không tin, cho rằng anh là người giả mạo. Bà Mẹ của anh nay đã 75 tuổi, cũng không tin cho rằng anh là loài ma quỷ, yêu tinh hiện hình “Con tôi chết đã lâu rồi, thôi ông đi đi, tôi sợ đến kinh, cứu nguy cho linh hồn ông”.

Bà Mẹ cũng có lý của bà ta, gần hai thập niên trôi qua, một quân nhân QL/VNCH đã đến thông báo cho bà ta rằng, con trai của bà đã trở về trong một nhiệm vụ đặc biệt. Chết ở đâu, họ không trả lời được vì bí mật quân sự. Và ít lâu sau, gia đình nhận được một số tiền “t” của anh, một nghĩa của của chính quyền Hoa Kỳ. Đó là tiền trả lương cho anh trong một năm phục vụ cho người Hoa Kỳ, khoảng 300 đô la.

Chợ biệt làm gì hơn, anh ta tiếp tục gõ cửa, cũng nghe giọng thích “Anh ta là anh ta”. Một người công an cũng nói nóng la thốt to “Ma quỷ cái gì! Anh ta trở về”. Cuộc cùng anh nghe tiếng mẹ then cài, rời hình như người Mẹ năm xưa hiện ra ngay trước mắt. Như ra đúng người con trai của mình bỗng nhiên b, bà òa lên khóc rồi ngã xuống trong đôi tay của anh. Anh bước vào trong nhà, người xuống ghế. Trong lòng anh tê tái, không biết nói gì... chuyện xảy ra, đã lâu lắm rồi.

Anh là một quân nhân trong toán biệt kích Romeo, gần mười thanh niên trẻ Việt Nam, đến người Hoa Kỳ tuyển mộ, huấn luyện và trả lương. Trong gần một thập niên, bắt đầu từ năm 1961, anh ta cùng với gần 700 thanh niên khác đã được gọi ra, xâm nhập miền bắc để phát triển một cuộc chiến tranh du kích nơi hậu phương miền bắc Việt Nam. Mọi đều họ được của quan Trung ương Tình Báo (CIA) cho đến, sau đó là quân đội Hoa Kỳ. Những người may mắn còn sống sót về quê và phải trải qua những năm tháng trong các nhà tù ở ngoài bắc. Đến bây giờ, những người còn sống dần dần xuất hiện, mang trong lòng những câu hỏi về một cuộc chiến bí mật mà những sĩ quan cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ cho rằng đó là động lực thúc

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

địa y Hoa Kỳ gia tăng cường độ chiến tranh tại Việt Nam.

Theo những sĩ quan trong quân đội, nhân viên tình báo, những nhà nghiên cứu quân sự, và những bí mật kích quân, những toán bí mật kích nổ trong chiến trường trình hoạt động bí mật, có tên quân đội đặt cho là kế hoạch 34A, kéo dài từ năm 1961 đến năm 1970. Chiến trường trình hoạt động bí mật này là những hoạt động liên tục, bất giới hạn của lãnh đạo Hoa Kỳ hoài nghi và sự thành công.

Sedgwick Tourison, một người đi du tra làm việc cho Ủy Ban Tìm Kiếm Tù Binh, Quân Nhân Mất Tích trong Chiến trường Việt Nam, nói rằng, kể từ năm 1979, hàng trăm điệp viên, bí mật kích quân đã được chuyển từ những nhà tù nội địa của Việt Nam. Những người đã trở về mái nhà xưa, làm sống sót thân nhân của họ ở Việt Nam, những người thân đó đã được thông báo từ bao nhiêu năm trước rằng những lính bí mật kích đã trở về. Đã có khoảng 50, 60 cựu bí mật kích quân đã thoát khỏi Việt Nam và đến được Hoa Kỳ. Những người khác vẫn còn sống trong các trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á hay ở Việt Nam, nơi mà họ được gọi là những “phó thủ tướng dân”.

Con số chính xác về số bí mật kích quân làm việc cho Hoa Kỳ thật khó biết. Tất cả họ sống và cuộc chiến của họ vẫn còn được giữ kín trong những trung tâm lưu trữ họ sống. Những tài liệu đã hết hạn bảo mật của họ hé lộ phần nào về số phận của những bí mật kích quân này. Trong cuộc tìm kiếm các quân nhân bị mất tích tại Việt Nam, Tourison cho biết trong thời gian khoảng giữa đến cuối thập niên 1980, ông ta đã phỏng vấn gần hết các cựu bí mật kích quân đang sống tại Hoa Kỳ. Tin tức từ các bí mật kích quân và những viên chức khác, Tourison ước lượng có khoảng 400, 500 trong tổng số 700 bí mật kích quân đã phục vụ cho cơ quan CIA và quân đội Hoa Kỳ vẫn còn sống. Dale Andrade, một số gia làm việc trong Trung Tâm Quân Sự Hoa Kỳ ở Washington ước tính có khoảng 200, 300 bí mật kích quân nằm trong kế hoạch 34A (xâm nhập miền bắc VN).

Những người chủ đầu tư những câu hỏi về con số bí mật kích quân, mà không nhận được kết quả bất kỳ cũng không được. “Không xứng đáng với những nỗ lực của họ. Theo sự đánh giá của tôi”, đó là lời phát biểu của đội trưởng Westmoreland, cựu tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968. “Không có hiệu quả. Chúng tôi nghi ngờ về các toán bí mật kích, về những tin tức họ đem về. Không đóng góp nhiều trong cuộc chiến”.

Cái giá của sự thất bại, các bí mật kích quân đã phải trả bằng những năm. Bởi kết quả “tội phạm chiến tranh”, họ phải gánh chịu những cảnh hình trong tâm hồn, bởi đói, ăn uống thiếu dinh dưỡng, cô lập, sống khổ sở. Đó là những hình phạt nhằm mục đích hủy hoại tinh thần họ để họ mòn mỏi. Trong các trại tị nạn, các bí mật kích quân chịu đựng những cựu quân nhân QL/VNCH chịu tù cải tạo vài năm, được ứng dụng đi đến những địa điểm Hoa Kỳ để dành, nhanh

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

chóng hờn hờn nhĩu.

Nhiều người bị t kích quân sau khi đã đến đến nh c t i Hoa K g p khó khăn h i nh p v i xã h i. Vài người v n còn thói quen, ăn r t ít nh nh ng b a ăn trong tù, nhiều người v n ch kh i b nh t t. Ít người may mắn tìm được công việc thích hợp, những người khác nh n s tr giúp c a chính phủ ho c b n bè, thân nhân hay đ ng đ i cũ. Tất cả đ u đã hy sinh tu i thanh xuân, và b ph n b i.

Hoa K đã đòi h i r t ít trong v n đ tr t do cho các bí t kích quân trong cuộc hòa đàm Paris, ký kết vào đ u năm 1973. Chính phủ Hoa K cũng t ch i, không cho h đ c h ng quy n l i c u quân nhân, m c đ u h đã làm việc cho người Hoa K. “Không có gì đáng nghi ngờ chúng tôi là ai”, đó là l i phát biểu của Lê Văn Ngung, m t bí t kích quân b tù 17 năm ngoài mi n b c và đến đến nh c thành phố Baltimore, ti u bang Maryland t năm 1985. “Chúng tôi chỉ n đ u cho quốc gia. Những theo nh n xét c a tôi, chính phủ Hoa K ph i làm đ u gì h n n a thay vì quay l ng v phía chúng tôi”.

Ngày 4 tháng Hai năm 1967 là ngày sinh nhật th 23 của Lê Văn Ngung. Hôm đó, lính B c Việt vây quanh anh ta và n n anh ta b ng súng. Những ngày tr c đó, tr i m a t m tã, c toán bí t kích b đ i, đã h t l ng th c đem theo, l i ph i chỉ n đ u trong nh ng cánh r ng r m r p, ch y v h ng biên giới Lào tìm đ ng s ng trong tuyết v ng. Không còn s c ch ng c , c toán bí t kích Hadley b b t. Cũng nh nh ng toán bí t kích trong k ho ch 34A tr c đó, chuy n ra đi c a toán Hadley đã g p nhiều người r i ro, xui x o. Đ i quân biên phòng B c Việt đã trông th y tr c thẳng ch toán bí t kích xâm nh p băng qua biên giới Lào, vào mi n b c Việt Nam. M i ngày sau, h b t s ng đ c c toán bí t kích, t trong mi n nam ra.

Gia đình Lê Văn Ngung đ c đ i di n chính quy n mi n nam thông báo r ng anh ta đã t tr n. Gia đình anh Ngung làm tang l cho anh, đầu bí t r ng anh v n còn s ng, b giam c m trong tù ngoài b c, m t n i cách xa hàng trăm d m. Bí t kích Lê Văn Ngung b đ a ra tòa, k t án tù 16 năm v t i bí t kích gián đ p. Sau khi đ c tha v ít lâu, anh quay tr vào tù thêm sáu tháng n a vì t i v t biên.

Trong th i gian b c m tù qua các tr i tù Ph Lu, Thanh Trì, và Phong Quang, anh Ngung ph i làm việc lao đ ng c c kh c ngày, ch đ c ăn bo bo thay cho c m. “Không có gì cho b a ăn bu i sáng. Th nh tho ng m i đ c m t mi ng s n hay m t c ng rau. Bo bo r t khó tiêu hóa, đ b b nh v đ ng ru t”.

Võ n đ̄ v̄ sinh trong tù r̄ t thī u th̄ n, hôi tanh mùi xú ū , n̄ c tī u và không có n̄ c máy. M̄ i l̄ n y tá vào quan sát đ̄ u ph̄ i mang kh̄ u trang, che mũi, mī ng vì ch̄ nào cũng b̄ ô nhī m, mùi hôi v̄ ng v̄i kh̄ p n̄ i. Đī u kī n s̄ ng trong tù khó khăn, nḡ i tù bī t kích Lê Văn Ngung v̄ n ch̄ ng đ̄ i vī c c̄ i t̄ o, không ch̄ u h̄ c t̄ p, m̄ c đ̄ u đã b̄ cùm chân, nh̄ t riêng nhī u l̄ n. Trong năm 1973, sau hī p đ̄ nh Paris, mī n b̄ c v̄ n không ch̄ u tr̄ t̄ do cho anh và nh̄ ng nḡ i b̄ n tù, đ̄ ng đ̄ i khác. Lê Văn Ngung xách đ̄ ng, t̄ ch̄ c tuȳ t th̄ c đ̄ ph̄ n đ̄ i chính quȳ n mī n b̄ c. Và k̄ t qū , anh b̄ cùm bī t giam sáu tháng. Khi đ̄ c th̄ ra, anh đã m̄ t đi m̄ t n̄ a tr̄ ng l̄ ng 135 cân Anh, ch̄ còn da b̄ c x̄ ng và m̄ t đ̄ ng đ̄ i, b̄ n tù đã ph̄ i cõng anh ra kh̄ i khu bī t giam. Nh̄ ng nḡ i tù bī t kích Lê Văn Ngung v̄ n s̄ ng sót, “M̄ t đī u tôi không th̄ làm đ̄ c là qū ḡ i, van xin k̄ thù”. Anh nói tī p “Tôi v̄ n ph̄ i gī danh đ̄ . N̄ u không tôi cũng ch̄ ng khác gì chúng”.

Đ̄ n năm 1976, sau ḡ n m̄ i năm b̄ đ̄ y đ̄ a, các tù bī t kích đ̄ c cho phép vī t th̄ v̄ báo tin cho gia đình, lúc đó gia đình anh m̄ i bī t anh v̄ n còn s̄ ng. Chuȳ n x̄ y ra nh̄ trong gī c m̄ . Nh̄ ng b̄ c th̄ đ̄ u nh̄ n đ̄ c t̄ gia đình, cha m̄ anh r̄ t... nḡ n nḡ i. “Không bī t có đúng không... Con s̄ không th̄ nào bī t r̄ ng B̄ M̄ đã vui s̄ ng nh̄ th̄ nào, khi đ̄ c tin con v̄ n còn s̄ ng”. Cha m̄ anh v̄ n ch̄ a tin và trong nh̄ ng lá th̄ k̄ tī p, anh đã k̄ l̄ i nh̄ ng k̄ nī m lúc còn nh̄ , khi còn s̄ ng sung s̄ ng đ̄ i mái ̄ m gia đình, đ̄ cha m̄ anh tin là anh v̄ n còn s̄ ng, không nh̄ chính quȳ n mī n nam đã thông báo tr̄ c đây. Lúc đó cha m̄ Lê Văn Ngung m̄ i đem t̄ m ̄ nh c̄ a anh trên bàn th̄ xū ng.

Anh Ngung th̄ án tù xong, đ̄ c tr̄ t̄ do vào năm 1982, tuy nhiên v̄ n b̄ qū n thúc, theo dõi t̄ i đī ph̄ ng, n̄ i anh c̄ trú. Sau nhī u l̄ n v̄ t biên, anh đã thành công, đ̄ n Mã Lai năm 1984, s̄ ng trong tr̄ i t̄ n̄ n Mã Lai m̄ t năm tr̄ c khi đ̄ c đ̄ n Hoa K̄ đ̄ nh c̄ . Anh cho bī t “Tôi bī t còn b̄ n c̄ u bī t kích quân n̄ a, đang ̄ trong các tr̄ i t̄ n̄ n trong vùng Đông Nam Á. H̄ không b̄ m̄ t tích (MIA). Đī u đáng bū n khi bī t r̄ ng ch̄ ng ai l̄ u tâm đ̄ n h̄ ”.

K̄ hō ch hành quân đ̄ c quân đ̄ i đ̄ t tên cho là “34 Alpha”, b̄ t đ̄ u t̄ năm 1961 là m̄ t k̄ hō ch bí m̄ t c̄ a c̄ quan Trung ̄ ng Tình Báo CIA, t̄ ch̄ c và võ trang quân kháng chī n n̄ i mī n b̄ c Vī t Nam. Nh̄ ng hō t đ̄ ng bí m̄ t c̄ a Hoa K̄ , th̄ c s̄ b̄ t đ̄ u t̄ năm 1954, sau khi hī p đ̄ nh Genève chia đôi đ̄ t n̄ c Vī t Nam. C̄ quan CIA l̄ p ra nh̄ ng nhóm ch̄ ng c̄ ng s̄ n Vī t Nam đ̄ t̄ ch̄ c nh̄ ng đ̄ i quân du kích, b̄ t cóc, ám sát viên ch̄ c chính quȳ n mī n b̄ c. Thī t l̄ p nh̄ ng đ̄ ng dây tình báo (đī p viên) và tuyên truȳ n ch̄ ng ch̄ đ̄ . Nh̄ ng nh̄ ng đī p viên ḡ p khó khăn tránh né h̄ th̄ ng kī m soát ch̄ t ch̄ c̄ a c̄ ng s̄ n. R̄ t ít đī p viên thoát đ̄ c, và nh̄ ng c̄ ḡ ng này k̄ t thúc vào cū i th̄ p niên 1950 v̄ i s̄ th̄ t b̄ i.

Theo tài liệu, phần nói về các hoạt động bí mật trong hồ sơ Ngũ Giác Đài (Pentagon papers, bộ TTM/QL Hoa Kỳ), bộ Quốc Phòng bàn cãi về chiến tranh Việt Nam. Vài năm sau, công quan CIA mới lộ ra các hoạt động bí mật, sau khi Tổng thống John F. Kennedy chấp thuận cho các hoạt động bí mật nội địa miền Bắc Việt Nam và Lào. Công giám đốc công quan CIA, William E. Colby lúc đó đang làm trưởng phòng đặc trách thông tin khu vực Đông Nam Á, bắt đầu xúc tiến một kế hoạch mới trong năm 1961.

Trần Quốc Hùng là một trong những người đầu tiên được tuyển mộ. Vào cuối thập niên 1950, ông ta bắt công việc quản lý, trông coi cửa tiệm kim hoàn của gia đình ở Saigon. Qua hồ sơ tình quân đội VNCH, ông Hùng trở thành người hướng dẫn cho ba nhân viên tình báo CIA Hoa Kỳ. Trong năm 1961, ông ta được người Hoa Kỳ đặt cho một danh “Columbus” và được lệnh tuyển mộ những người nội địa, có cảm tình với chế độ trong miền nam làm gián điệp, để trao một số tài liệu mật cho những người chấp nhận của Hà Nội.

Một chiến lược của CIA đưa Hùng vào bộ phận miền Bắc trong tháng Năm 1961, và người điệp viên với đầy đủ giấy tờ là một học sinh, tìm đường ra đến Hà Nội. Anh ta trao được một tài liệu mật, những ngày tiếp theo đó đã bắt nhân viên an ninh miền Bắc theo dõi. Trần Quốc Hùng cũng không ngờ làm sao “an ninh” miền Bắc nhanh như thế. Và trong tháng Sáu, người điệp viên bắt bắt và đưa vào nhà tù Hỏa Lò, sau này các phi công Hoa Kỳ bắt giam đặt tên là Hà Nội Hilton (một chủ khách sạn cũ ở, sang trường Hoa Kỳ).

Theo lời của giám đốc công quan CIA, những điệp viên khác gửi ra ngoài Bắc cũng không hiệu quả. Công quan an ninh, phần tình báo miền Bắc bắt giữ gần hết những điệp viên, công quan CIA đưa ra trong miền nam ra. Theo hồ sơ lưu trữ của Bộ Cựu, 34 điệp viên trong số 17 đường giây tình báo của công quan CIA đã bắt giữ, 140 người khác bắt bắt giữ, và còn số này chỉ riêng cho năm 1963 mà thôi. Những người trong số bắt bắt này bắt ép buộc làm việc cho tình báo miền Bắc nên không thể xuất hiện trước các phiên tòa ở Hà Nội.

Một câu chuyện phức tạp khó khăn, cấp lãnh đạo Hoa Kỳ tái tổ chức các hoạt động bí mật nội địa, trao trách nhiệm cho quân đội. Trong tháng Giêng 1964, Bộ Tổng Tham Mưu quân lực Hoa Kỳ chấp thuận kế hoạch 34A, những hoạt động bí mật nội địa miền Bắc Việt Nam. Những hoạt động trong kế hoạch này được ủy Ban 303 dưới quy định của Văn An Ninh Quốc Gia Mc George Bundy thông qua. Ủy ban này bao gồm viên chức cấp chấp thuận của công quan CIA, Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao. Tất cả những hoạt động hàng ngày được CIA trao cho bộ phận Tình Quân Lực Hoa Kỳ tại Việt Nam thi hành. Và đơn vị được trao cho nhiệm vụ này là Đoàn Nghiên Cứu Quan Sát (Study and Observation Group – đơn vị VNCH tình nguyện được gọi là Nha Kỹ Thuật).

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

Theo tài liệu trong quân sự Hội Quân Hoa Kỳ, những hoạt động bí mật được trao trách nhiệm cho quân đội từ ngày 20 tháng Mười một năm 1963, khi bộ trưởng Quốc phòng Robert S. McNamara ra lệnh tái chức một chương trình quy mô, riêng lẻ cho những hoạt động bí mật chương trình liên minh bí mật Việt Nam. Lúc đó, ông Colby đang giữ chức vụ trưởng phòng CIA trong khu vực Việt Nam Đông đã lên tiếng cáo buộc rằng kế hoạch đó sẽ không thành công. Ông ta gửi i thích thêm, những hoạt động bí mật của cơ quan CIA tại Việt Nam cũng tương tự như những hoạt động bí mật trong các hoạt động bí mật của cơ quan này tại Trung Hoa và Hàn Quốc vào cuối thập niên 1940, đầu thập niên 1950. “ý tôi muốn nói làm gì mà bắt đi, những các sĩ quan cao cấp trong quân đội thích làm to ra. Họ có tinh thần trách nhiệm, phải làm cho bằng được”.

Ăn mặc quần áo pyjama đen như nông dân, võ trang tiểu liên Thủy Sĩ K-9, súng lục, lựu đạn, các biệt kích quân được cưỡi ngựa hoặc cưỡi ngựa vào miền bắc Việt Nam. Cũng như cơ quan CIA đã làm trước đây, những người tuyển mộ người gốc miền bắc, còn trẻ, hăng say. Trong hàng ngũ quân đội, sau khi đã huấn luyện xong, các biệt kích quân được đưa đi xâm nhập vào miền bắc để tiếp xúc kháng chiến, phá hoại các trại binh, căn cứ Hội Quân, theo dõi các cuộc chuyển quân, phá cầu, nhà máy điện, nòng, v.v...

Các toán biệt kích thường được trao cho nhiệm vụ hoạt động có thể kéo dài nhiều ngày cho đến vài năm. Theo hồ sơ bộ Quốc phòng, trong tháng Mười hai năm 1963, bộ trưởng Quốc phòng McNamara gửi văn thư cho Tổng thống Lyndon B. Johnson nói về kế hoạch 34A “Xuất sắc... phá hoại miền bắc Việt Nam... bằng nhiều cách...”. Đội trưởng Hoa Kỳ Earn Wheeler và trưởng Maxwell Taylor, Tổng tham mưu trưởng quân lục đội dự ý về kế hoạch.

Đến tháng Sáu năm 1964, những hoạt động bí mật trong kế hoạch 34A tiếp tục diễn ra. Theo tài liệu trong quân sự Hội Quân, nhiệm vụ trên đất kích của Nguyễn Nhái, Biệt đội Hội vào các mục tiêu theo bí mật miền bắc, không đem lại kết quả. Đội sự Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng “Có lẽ, được huấn luyện rất tốt, những không gây được ảnh hưởng”. Đội trưởng Westmoreland, sau này lên chức Tham mưu trưởng Lục quân, đã bắt đầu nghi ngờ về thành quả của kế hoạch 34A trong tháng Bảy. Cuối cùng, bộ trưởng Quốc phòng McNamara bắt đầu lo ngại từ tháng Tám.

Mục tiêu đã có dấu hiệu thất bại trong kế hoạch 34A, những cuộc chiến lan rộng và quân đội Hoa Kỳ được đưa sang Việt Nam tiếp tục với những đơn vị. Trưởng Westmoreland cho biết, ông được nghe thuyết trình về các hoạt động biệt kích ngoài bí mật liên, những lúc đó quá bận trong việc đưa các đơn vị qua Việt Nam. Vài sĩ quan cao cấp khác, chỉ huy Đoàn Nghiên Cứu Quan Sát (SOG) như đội tá Donald Blackburn, sau này lên trưởng và về hưu sống ở tiểu bang Florida, nói rằng có sự nghi ngờ, những vấn đề gì thêm biệt kích ra ngoài bí mật. Ông ta nói thêm. Sau này chính ông ta ra lệnh rút ngắn hành quân biệt kích liên chi còn một tuần. (biệt kích STRATA, đoàn 11 Nha Kỳ Thuật).



Đến năm 1968, toán bí mật kích cuội cùng trong k&#34; ho&#34;ch 34A đ&#34; c&#34; g&#34;i ra mi&#34;n b&#34;c. Theo Tourison, toán bí mật kích này b&#34; th&#34; l&#34;m xu&#34;ng m&#34;t v&#34; trí phòng không. Hai năm sau, t&#34;t c&#34; bi&#34;t kích trong các toán xâm nh&#34;p mi&#34;n b&#34;c Vi&#34;t Nam đ&#34;u đ&#34; b&#34; gi&#34;t, c&#34;m tù, hay b&#34; ép bu&#34;c làm vi&#34;c v&#34;i đ&#34;ch quân. “Các bí mật kích quân Vi&#34;t Nam r&#34;t can đ&#34;m, nh&#34;ng k&#34; ho&#34;ch không th&#34; nào thành công đ&#34;c”. Cựu trùm c&#34; quan CIA Colby nói thêm “Tôi đã c&#34; g&#34;ng đ&#34;p b&#34; k&#34; ho&#34;ch này sau m&#34;t, hai năm th&#34;c hi&#34;n, nh&#34;ng quân đ&#34;i mu&#34;n làm l&#34;i t&#34; đ&#34;u. Theo tôi, h&#34; cũng th&#34;t b&#34;i. Những trong m&#34;t cu&#34;c chi&#34;n, b&#34;n ph&#34;i tìm... đ&#34; m&#34;i cách”.

Ngay t&#34; lúc còn bé, s&#34;ng &#34; mi&#34;n b&#34;c Vi&#34;t Nam, Đinh Hùng Nhi đã mu&#34;n làm ng&#34; i anh hùng. Ng&#34;i trong căn phòng nh&#34;, anh ta k&#34; l&#34;i... Trong th&#34;i gian hu&#34;n luy&#34;n, c&#34; v&#34;n Hoa K&#34; nói v&#34;i b&#34;n tôi r&#34;ng “B&#34;t c&#34; ch&#34; nào anh đ&#34;n, đ&#34;u có... (quân b&#34;n)”. Những khi đ&#34;t chân xu&#34;ng mi&#34;n b&#34;c Vi&#34;t Nam, bí mật kích Đinh Hùng Nhi ch&#34;ng th&#34;y ai...

Là m&#34;t bi&#34;t kích trong k&#34; ho&#34;ch 34A, chuy&#34;n công tác đ&#34;u tiên dành cho Đinh Hùng Nhi cũng là nhi&#34;m v&#34; cu&#34;i. Ngày 19 tháng M&#34; i M&#34;t năm 1965, toán bí mật kích Romeo đ&#34;c tr&#34;c thăng đ&#34;a đi xâm nh&#34;p mi&#34;n b&#34;c Vi&#34;t Nam. Nhi&#34;m v&#34; c&#34;a toán bí mật kích, n&#34;m vùng hai năm, dò thám và phá ho&#34;i. Những khi xu&#34;ng, toán bí mật kích b&#34; th&#34;t l&#34;c trong r&#34;ng sáu tu&#34;n l&#34; vì b&#34; đ&#34;a vào không đúng đi&#34; đ&#34;m xâm nh&#34;p. Đến tu&#34;n l&#34; đ&#34;u tiên trong tháng Giêng năm 1966, toán bí mật kích Romeo r&#34;i vào &#34; ph&#34;c kích c&#34;a đ&#34;n v&#34; biên phòng B&#34;c Vi&#34;t.

C&#34; toán bí mật kích b&#34; đ&#34;a đ&#34;n m&#34;t tr&#34;i tù trong t&#34;nh Qu&#34;ng Bình. N&#34;i đó, m&#34;i bi&#34;t kích quân b&#34; bi&#34;t giam trong các căn h&#34;m ng&#34;m đ&#34;i đ&#34;t “M&#34;t n&#34;m m&#34; cho ng&#34; i s&#34;ng”. Chín tháng sau, h&#34; đ&#34;a anh Nhi đ&#34;n tr&#34;i tù Thanh Trì g&#34;n Hà N&#34;i, và cũng b&#34; bi&#34;t giam thêm m&#34;t năm. M&#34;i ngày đ&#34;c ăn m&#34;t tô c&#34;m đ&#34; đ&#34;ng&#34;i lính bí mật kích s&#34;ng sót cho đ&#34;n ngày đ&#34;c tr&#34; t&#34; do vào năm 1982. Hôm đ&#34;c tha v&#34;, h&#34; cho anh 20 đ&#34;ng (kho&#34;ng 20 xu) và anh đã dùng c&#34; s&#34; ti&#34;n đó đ&#34; ăn tô ph&#34;. Đó là b&#34;a ăn quá th&#34;nh so&#34;n, quá l&#34;n sau 16 năm tù đ&#34;y.

Khi v&#34; đ&#34;n gia đình, t&#34;t c&#34; m&#34;i ng&#34; i đ&#34;u m&#34;ng r&#34;, có c&#34; ng&#34; i b&#34;n gái, h&#34;a hôn năm x&#34;a. Nguyễn B&#34;y k&#34; r&#34;ng “M&#34; anh ta báo tin cho tôi bí mật r&#34;ng anh đã ch&#34;t”. Những tôi v&#34;n tin t&#34;ng anh Nhi v&#34;n còn s&#34;ng và ch&#34; đ&#34;i. Sáu tháng sau, hai ng&#34; i làm đám c&#34;i, cô dâu k&#34; ti&#34;p câu chuy&#34;n “Anh k&#34; cho tôi nghe, những gì anh đã tr&#34;i qua trong th&#34;i gian tù đ&#34;y... và tôi đã khóc khi nhìn th&#34;y những v&#34;t th&#34;o n&#34;i hai c&#34; chân, hai cánh tay, lúc anh b&#34; cùm bí mật giam. Thêm những v&#34; đánh đ&#34;p, hành h&#34; tù nhân, v&#34;n đ&#34; v&#34; sinh, ăn u&#34;ng thi&#34;u th&#34;n trong tr&#34;i tù... Không ph&#34;i m&#34;t mình anh mà t&#34;t c&#34; các đ&#34;ng đ&#34;i khác cũng g&#34;p hoàn c&#34;nh t&#34;ng t&#34;. Trên ng&#34; i anh v&#34;n còn đ&#34;y những v&#34;t th&#34;o”.

Đến năm 1990, bí mật kích Đinh Hùng Nhi đã đem đến cho con đến Hoa Kỳ qua chương trình H.O. Trước khi đến đến của bạn bạn tự do, anh Nhi còn bị tù thêm ba năm nữa và tôi viết biên. Hiện nay, hoàn cảnh của anh còn khó khăn, gia đình anh phải thuê nhà chung với một gia đình người bạn khác trong một căn apartment 450 đô la một tháng. Gia đình anh đến của trẻ của 770 đô la một tháng, không có phí thuê nhà. Hai vợ chồng người chung gia đình với hai con: Anh Hùng lên sáu và Quân Hùng lên bốn. Tình trạng sức khỏe của anh Nhi không được tốt, cùng với bệnh “suy nghĩ nhiều”, không tập trung, nên khó tìm việc làm.

Một năm sau khi toán bí mật kích Romeo bị bắt, đi tá John K. Singlaub, sau này lên trung tá, lên làm chủ huy chương đến của SOG, trông coi khu vực 34A, nói rằng, chủ một thời gian ngắn trong cuộc, ông ta đã bí mật sự phân các toán bí mật kích ra ngoài biên đã bị để cho bắt. Nhiều nhân viên truy cập tin trong các toán bí mật kích bị tra tấn, ép buộc ghi nhận báo cáo sai lệch cho đến của SOG. Thông tin họ để các toán bí mật kích khác vào khu vực phía kích của họ, họ yêu cầu tái tiếp tục cho các toán bí mật kích mà họ đã nắm trong tay họ. Đi tá của họ, Fred Caristo, trước đó là đi tá làm việc trong khu vực 34A khi đó, có một lần họ nhận được công việc yêu cầu tiếp tục 30 khẩu súng lục cùng với hàng trăm thanh, 200 cây thuốc lá Salem, 20 đồng hồ Seiko và một tá giày da.

Đến của SOG phải lo ngại bệnh nguy hiểm toán bí mật kích mà bệnh nguy hiểm đang làm việc của đi tá quân (cố gắng liên lạc). Singlaub cho rằng, họ thông tin an ninh của Bộ của Việt rất chặt chẽ, rất khó cho họ nhận họ họ để họ bí mật.

Dale Andrade, người có ít nhiều họ để họ bí mật trong cuộc chiến Việt Nam, nhìn lại và cho rằng, các của chủ huy Hoa Kỳ đã để họ tâm vào và họ để họ của họ, làm cho “tâm thần họ bị đất họ”. Theo họ sự của Quốc Phòng, đó là một thông tin họ.

Cả hai bí mật kích quân, Lê Văn Ngung, Đinh Hùng Nhi đều khai, có nhiều bí mật kích quân bị bắt, chết vì bị bắt, thiêu hủy, bị nhốt. Những người của họ đi bị phải đưa vào khu biệt giam và bị cùm bên trong.

Đến của năm 1972, trong thời gian hòa đàm Paris đang diễn ra, các bí mật kích quân đến của ăn uống đầy đủ họ, và đến của cung của quân áo mới. Trong nhà tù, các bí mật kích quân đến của nhau, sự đến của tự do. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, hiệp định đình chiến của Hoa Kỳ, Bộ của và Nam Việt Nam ký kết, trong đó có đi tá họ trao trả tù binh trong vòng 60 ngày. Một

## Những Bí mật Kích Quân Bỏ Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

dù u với gần 600 tù binh Hoa Kỳ được Bức Việt trả tự do, các tù binh kích vận không được trao trả, có người đã bị bắt trả về khi các phi công Hoa Kỳ bị bắt. Để phần đời, các binh kích quân từ chức nhúng cuộc tuyển thi và bị cai tù đánh đập tàn nhẫn, không thể nghĩ.

Thực ra, trong bàn hỏi, người Hoa Kỳ không thể nào lên tiếng đòi hỏi miễn bị bắt trả tự do cho các binh kích quân. Người Hoa Kỳ để lại cho phía VNCH “Làm sao chúng tôi miễn nghĩ được. Kế hoạch 34A là nhúng hoạt động bí mật, phải chi cả. Mục dù chúng tôi tuyển m, huấn luyện, trả lại cho họ. Nhưng các binh kích quân là người Việt Nam, Tiếng Tiếng Thi u là người phải đem họ về”.

Đúng như, có đôi lần phía VNCH đã muốn nói đến số phần các binh kích quân bị giam giữ ngoài bị. Theo lời mật vụ đời tá VNCH, tên danh, hiện đang sống ở Orange County (Quận Cam), VNCH đã soạn mật danh sách hơn 100 binh kích quân miễn nam bị bắt ngoài bị để đem lên bàn hỏi. Nhưng sau đó, không nhúng đời.

Tourison, người viết quyển sách “Cuộc Chiến Bí Mật, Đeo Quân Bí Mật” nói rằng, có bị nhúng chớ rõ ràng, Hoa Kỳ binh các binh kích quân Việt Nam vẫn còn sống, nhưng không thể nghĩ thuyết đời họ được trao trả. Nhưng phiên tòa xét binh kích đã được đăng tải trên báo chí, và phát thanh trên hệ thống truyền thanh miễn bị. Caristo cũng nhìn nhận, có nhúng buổi phát thanh xét binh kích trên làn sóng phát tuyển, sau khi gia đình họ đã được thông báo người lính binh kích đã chết và trả tiền “t” cho gia đình họ. “Họ trả đời chúng tôi đã trả bị và chúng tôi đã nói đời gia đình chúng ta họ”. Tourison nói thêm “Khi chúng ta có cả họ đem họ về (hiện đời nh Paris), chúng ta lại bị qua”.

John Madison, mật đời tá vụ họ, trả lại phái đoàn Hoa Kỳ sang Việt Nam để báo đời mật các tù binh Hoa Kỳ được trả tự do. Ông ta nói rằng, không nghe ai nói đến tù binh kích, và phái đoàn ông ta qua Việt Nam, cũng không được nhúng đời họ về họ. Theo ông ta, trách nhiệm về các tù binh kích nằm trong tay VNCH. Ông ta không nhúng rõ, phía VNCH có lần nào nói đến các tù binh kích không. Đời tá vụ họ Harry J. Summers, Jr. cùng đi với phái đoàn Hoa Kỳ nói rằng, các tù binh binh kích đứng ra phải được trả về. Trong danh sách tù binh lại không có tên họ. Tôi không rõ, phía Hoa Kỳ, hay các phái đoàn khác nhúng đời họ. Họ bị chính tuyển miễn bị bắt trả tự do làm gián đời... có lẽ vì thế không có tên trong danh sách tù binh.

Bảy năm sau ngày ký hiện đời nh Paris (1980), người nhái Vũ Đốc Gông là mật trong nhúng binh kích quân dù tiên trả nhúng thoát khỏi nhà tù miễn bị, đời đời Hoa Kỳ. Anh ta sống với bà M, với cùng ba con ở Chicago, tiếng bang Illinois.

## Nhà ng Bật Kích Quân B Lãng Quên

T&#225;c Gi&#7843;: vdh

Th&#7913; Hai, 06 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:21

---

Vũ Đ&#225;c G&#225;ng, m&#225;t ng&#225;i trong toán ng&#225;i nh&#225;i đ&#225;c đ&#225;a ra t&#225;n công m&#225;c tiêu d&#225;c theo b&#225; bi&#225;n mi&#225;n b&#225;c Vi&#225;t Nam. Ba chuy&#225;n đi tr&#225;c đ&#225;c h&#225;y b&#225; (th&#225;i ti&#225;t,...), chuy&#225;n th&#225; t&#225; cũng là chuy&#225;n cu&#225;i cùng vào tháng Ba năm 1964. Anh G&#225;ng b&#225; b&#225;t, không tìm ra chi&#225;c t&#225;u c&#225;a đ&#225;ch mà toán ng&#225;i nh&#225;i có nhi&#225;m v&#225; gài mìn đánh chìm. “Trong lúc chúng tôi đang tìm m&#225;c tiêu khác... có m&#225;y chi&#225;c t&#225;u đ&#225;ch ch&#225;y v&#225; phi&#225; toán ng&#225;i nh&#225;i”. Anh ti&#225;p t&#225;c k&#225; câu chuy&#225;n “H&#225; n&#225; súng b&#225;n vào toán ng&#225;i nh&#225;i, làm m&#225;t ng&#225;i ch&#225;t và m&#225;t ng&#225;i khác b&#225; th&#225;ng”. Sau g&#225;n m&#225;t tháng tr&#225;n tránh, nh&#225;ng ng&#225;i s&#225;ng sót trong toán ng&#225;i nh&#225;i b&#225; b&#225;t, khi h&#225; đang tìm cách l&#225;i b&#225; v&#225; mi&#225;n nam vĩ tuy&#225;n 17.

Đ&#225;n năm 1980, anh đ&#225;c đ&#225;a đ&#225;n m&#225;t tr&#225;i tù khác. Đ&#225;c đ&#225;i x&#225; t&#225;t h&#225;n, có vài ng&#225;i đ&#225;c phép v&#225; thăm gia đình. T&#225;i phiên anh, ng&#225;i nh&#225;i Vũ Đ&#225;c G&#225;ng đi luôn, không tr&#225; l&#225;i tr&#225;i tù, tr&#225; thành k&#225; tr&#225;n tránh b&#225;t h&#225;p pháp. Sau đó anh cùng gia đình đi v&#225;t biên b&#225;ng m&#225;t chi&#225;c ghe nhỏ, đ&#225;n đ&#225;c b&#225;n b&#225; t&#225; do.

Vi&#225;c s&#225;a đ&#225;i lu&#225;t v&#225; c&#225;u chi&#225;n binh là m&#225;t v&#225;n đ&#225; ph&#225;c t&#225;p, ph&#225;i thông qua Qu&#225;c H&#225;i Hoa K&#225;. Caristo phát bi&#225;u “Nhi&#225;u tù binh bi&#225;t kích đã ph&#225;i s&#225;ng trong khung s&#225;t g&#225;n hai m&#225; i năm, h&#225; x&#225;ng đ&#225;ng đ&#225;c h&#225;ng quy&#225;n l&#225;i c&#225;a m&#225;t c&#225;u quân nhân Hoa K&#225;”. Caristo nói thêm “Có đôi lúc, chúng quy&#225;n Hoa K&#225; đã nghĩ đ&#225;n đi&#225;u đó, nh&#225;ng dân chúng Hoa K&#225; ch&#225; mu&#225;n quên đi cu&#225;c chi&#225;n tranh t&#225;i Vi&#225;t Nam”.

Nhi&#225;u ng&#225;i Hoa K&#225; r&#225;t binh v&#225;c các bi&#225;t kích quân Vi&#225;t Nam. Năm 1987, Tourison vi&#225;t m&#225;t lá th&#225; cho chính quy&#225;n ti&#225;u bang California, cho quy&#225;n l&#225;i Nguy&#225;n Văn Tân, m&#225;t bi&#225;t kích trong k&#225; ho&#225;ch 34A. Anh tân b&#225; b&#225;t vào năm 1965, và b&#225; tù g&#225;n 20 năm. Anh ta là m&#225;t trong nh&#225;ng ng&#225;i tham d&#225; cu&#225;c tuy&#225;t th&#225;c năm 1973.

Năm 1984, đ&#225;p viên Tr&#225;n Qu&#225;c Hùng đ&#225;n đ&#225;c Hoa K&#225;. Ông là ng&#225;i vi&#225;t cu&#225;n h&#225;i ký “Thép Đen” r&#225;t n&#225;i ti&#225;ng trong c&#225;ng đ&#225;ng ng&#225;i Vi&#225;t Nam &#225; h&#225;i ngo&#225;i.

Dallas, TX.